
KL. 13.00  Setning

  Hvernig gerum við iðnnámið  
  samkeppnishæft við bók  
  námið og hvaða áhrif hefur   
  stytting framhaldsskólans  
  á iðnnám? 
  Illugi Gunnarsson, mennta-og  
  menningarmálaráðherra

KL. 13.30 Um StyttingU iðn- og verKnámS

  Hvernig munu skólar  
  bregðast við styttingar- 
  áformum? Hvaða áhrif hefur  
  stytting  náms til stúdents 
  prófs á lengd iðnnáms?  
  iðnnám og framhalds- 
  skólapróf. 
  Ingi Bogi Bogason,  
  aðstoðarskólameistari  
  Borgarholtsskóla

  Fyrirspurnir og viðbrögð 

KL. 14.00 vinnUStaðanám / StarfSþjáLfUn

  er starfsþjálfun á  
  vinnustað nauðsynleg?  
  Hvernig er vinnustaðanámi  
  háttað í Hollandi og  
  finnlandi. 
  Ólafur Ástgeirsson, sviðsstjóri  
  bygginga- og mannvirkjasviðs  
  IÐUNNAR Fræðsluseturs 

  er það samfélagskylda fyrir 
  tækjanna að taka nema í  
  starfsþjálfun? 
  Dagmar Viðarsdóttir,  
  starfsmannastjóri ÍAV

  

  Skóli sem vinnustaður,  
  vinnustaður sem skóli. 
  Baldur Gíslason,  
  skólameistari Tækniskólans,

  Fyrirspurnir og viðbrögð

KL. 15.00 framHaLdSmenntUn iðnaðarmanna

  er þörf á sérstökum  
  fagháskóla? 
  Hilmar Harðarson,  
  formaður Samiðnar

  nám við Hr í framhaldi af  
  iðnnámi, hvernig mætum  
  við þörfum iðnaðarmanna  
  og atvinnulífsins. 
  Dr.Ing. Guðrún Arnbjörg  
  Sævarsdóttir, forseti tækni- 
  og verkfræðideildar hjá HR

  Hvernig menntun  
  þarf atvinnulífið?

  Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir  
  forstöðumaður mennta-  
  og nýsköpunarsviðs SA. 

  Fyrirspurnir og viðbrögð

KL. 16.15 SamanteKt
 Dr. Elsa Eiríksdóttir
 Lektor í verk- og starfsmenntun  
 við Menntavísindasvið HÍ

KL. 16.30 ráðStefnUSLit

Stytting framhaldsskólans, 
vinnustaðanám og fagháskóli

ráðstefnustjóri:   
Edda Jóhannesdóttir náms-  og  
starfsráðgjafi hjá IÐUNNI Fræðslusetri

menntaþing Samiðnar verður haldið  
föstudaginn 28. febrúar 2014 á grand Hóteli reykjavík

framtíð iðnnámS 

Samiðn
Samband iðnfélagamenntaþingið er ÖLLUm oPið


